

รู้ไหมว่า!! เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการกระจายกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ และนำไปใช้ร่วมกับเครื่องฟุ้งไอน้ำระบบอัลตราโซนิก

เครื่องฟุ้งไอน้ำระบบอัลตราโซนิก จะช่วยในการกระจายกลิ่นหอมอีโรมาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ทำลายลักษณะทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยที่คุณชื่นชอบ คงไว้ซึ่งประโยชน์จากสารสำคัญอย่างปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

- ช่วยยกระดับบรรยากาศรอบตัวให้ดีขึ้น
- ปรับอากาศในห้องครัวหรือห้องน้ำให้รู้สึกสะอาดขึ้น
- ใช้ในห้องนอน จะช่วยปรับอากาศให้ผ่อนคลาย ช่วยให้หลับลึกมากขึ้น

แนะนำรุ่นยอดนิยม

- รุ่น ลาลูซ
- รุ่น เพบเบิล



*ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดที่ท่านสั่งซื้อ หากสนใจกรุณาติดต่อ โดเทอร์รา ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ doterra.com/TH/th_TH



doTERRA®
pursue what's **pure**
คัดสรร เพื่อสิ่งบริสุทธิ์

น้ำมันหอมระเหย ของ โดเทอร์รา ทุกขวด ผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยมาตรฐาน CPTG เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์ ปลอดภัย คุณจึงมั่นใจได้ว่า น้ำมันหอมระเหยของ โดเทอร์รา คือน้ำมันหอมระเหยที่ดีที่สุด และ มีประสิทธิภาพในทุกหยดอย่างสมบูรณ์แบบ



60217273

บริษัท โดเทอร์รา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 17
ยูนิท 1709-1711 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 02 180 5111



doTERRA®
The Essentials

ใส่ใจตัวเองได้ในทุกวัน...

ด้วยผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ จากธรรมชาติ

โดเทอร์รา...เติมความสุขให้บ้านที่คุณรัก เปลี่ยนบ้าน ร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัวแบบง่ายๆ เตรียมพร้อมรับกับสิ่งดีๆ ที่จะมาพร้อมกับคุณประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหย ด้วยความยืดหยุ่นของโดเทอร์รา คุณจึงมั่นใจได้ว่า น้ำมันหอมระเหยที่คุณใช้ มีความสะอาดบริสุทธิ์ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

- 💧 โดเทอร์รา ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว
- 💧 กัดสรร เพื่อสิ่งบริสุทธิ์ คือ จริยธรรมที่โดเทอร์รายึดถือเป็นอันดับแรก
- 💧 โดเทอร์รา คือผู้นำด้านการผลิตน้ำมันหอมระเหย ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เห็นผลในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำให้ใช้ร่วมกับน้ำมันหอมระเหยประเภทเครื่องสำอาง



แฟรคชันเนตด โคโคนิค ออยล์ ฟอ สกิน แคร์

ผลิตจากส่วนผสมที่จากธรรมชาติ 100% จะส่งผ่านสารสำคัญซึมเข้าสู่ผิวได้ดี ไม่ก่อให้เกิดรูขุมขนอุดตันและอ่อนโยน ไม่เกิดการระคายเคือง เหมาะสำหรับผู้ที่ผิวแห้ง หรือผิวที่มีปัญหา แนะนำให้ใช้คู่กับน้ำมันหอมระเหยที่ชื่นชอบ

คุณสมบัติ

- ลดอาการผิวแห้ง และ ช่วยให้ผิวสัมผัสนุ่มนวลขึ้น
- สารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ ช่วยคงประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย ให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้น
- ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เหนียวเหนอะหนะ สามารถใช้ผสมกับน้ำมันหอมระเหย เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้น

วิธีใช้ : ใช้เป็นน้ำมันผสมกับน้ำมันหอมระเหย โดยผสมน้ำมันหอมระเหยหนึ่งส่วนต่อน้ำมันมะพร้าวห้าส่วนหรือมากกว่า ใช้สำหรับทาผิวกาย

*ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดที่ท่านสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบรายละเอียด



เลมอน

เลมอน ผลิตภัณฑที่ขายดีที่สุดของโดเทอร์ร่า มีประโยชน์และการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เพียงหยดลงในน้ำดื่ม กลิ่นของเลมอนจะมอบความสดชื่น และช่วยเสริมความรู้สึกดีตลอดทั้งวัน สามารถใช้เติมในอาหารที่ชื่นชอบได้ ทั้งประเภทอาหารคาวและหวาน



โคพาอึบา

น้ำมันโคพาอึบา ได้มาจากเรซินของต้นโคพาอึบา ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นน้ำมันที่มีปริมาณเบต้า-แคโรทีนสูง กว่าน้ำมันหอมระเหยชนิดอื่นๆ



เปปเปอร์มินต์

เปปเปอร์มินต์ มีการคัดสรรสายพันธุ์ที่ให้เมนทอลสูงที่สุด (Mentha Piperita) นิยมใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เช่น ยาสีฟัน และหมากฝรั่ง เพื่อความรู้สึกสะอาดถูกสุขอนามัย และเปปเปอร์มินต์ ยังเป็น 1 ในผลิตภัณฑ์ขายดีของโดเทอร์ร่าอีกด้วย



ลาเวนเดอร์

ลาเวนเดอร์ มีกลิ่นหอมที่คุ้นชินชอมมายาวนานกว่าพันปี สามารถใช้แต่งกลิ่นอาหาร เพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหาร ชนมอบ และของหวานอื่นๆ ได้



อีซี่ แอร์

น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม เพื่อช่วยปรับบรรยากาศรอบตัวและให้รู้สึกหายใจได้โล่งขึ้น ด้วยส่วนผสมของ ลอเรน ลิฟ, เปปเปอร์มินต์, ยูคาลิปตัส, เมลาลูก้า, เลมอน, คาร์ดามอม, ราเวนซารา และราเวนซารา จะช่วยเปลี่ยนอากาศรอบตัวให้รู้สึกสะอาด และรู้สึกหายใจสะดวกขึ้น



อะเดปทีฟ

ผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย ด้วยส่วนผสมของไวด์ ออเรนจ์, ลาเวนเดอร์, โคพาอึบา, สเปียร์มินต์, แมกโนเลีย, โรสแมรี่, เบลูส และ สวิตกัม จะช่วยปรับบรรยากาศให้สดชื่นและนำมาสู่การสร้างความรู้สึกสดชื่น สงบ และผ่อนคลาย



ออนการ์ด

น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม ด้วยส่วนผสมของ ไวด์ ออเรนจ์, โกลฟ, ซินนามอน, ยูคาลิปตัส และโรสแมรี่ สามารถรับประทานเพื่อการแต่งกลิ่นอาหารได้ทุกวันตามต้องการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ออนการ์ดได้รับการโหวตให้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอันดับต้นๆ ของโดเทอร์ร่า



บาลานซ์

กลิ่นหอมจากพรรณไม้ที่อบอุ่นไปด้วยความอบอุ่น สร้างบรรยากาศที่สดชื่นด้วย สปรูซ, โอ วูด, แฟรงค์อินเซนส์, บลู แกนซี, ออสแมนธัส ฟาเวอร์ และ บลู คาโมมายล์ ร่วมกับ แฟรคชันเนตด โคโคนิค ออยล์ เกิดเป็นกลิ่นที่นำพลังใจชวนให้รู้สึกสงบสบายและผ่อนคลาย



เซนเจสท์

ด้วยคุณประโยชน์ของพืชผักสวนครัวของ ไวด์ ออเรนจ์, โกลฟ, ซินนามอน, ยูคาลิปตัส และโรสแมรี่ สามารถรับประทานเพื่อการแต่งกลิ่นอาหารได้ทุกวันตามต้องการ ทำให้ผลิตภัณฑ์ออนการ์ดได้รับการโหวตให้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอันดับต้นๆ ของโดเทอร์ร่า



ดีป บลู

น้ำมันหอมระเหยสูตรผสม ผสานประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยวินเทอร์กรีน, แคมเฟอร์, เปปเปอร์มินต์, อีลาง อีลาง, เฮลิคิลิม, บลู แกนซี, บลู คาโมมายล์ และ สารสกัดออสแมนธัส

